



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น  
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ลงวันที่ 22 กันยายน 2562 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่จะเข้ารับการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1426/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายพุฒิพัฒน์ เบญจปรีชาพัฒน์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกจัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นพร้อมแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานและแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ภายในระยะเวลาหกสิบวันนับตั้งแต่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก กรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกไม่จัดส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้ขอขยายระยะเวลาพร้อมทั้งเหตุผลเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (คพป.) พิจารณาขยายเวลาการส่งผลงานได้อีกไม่เกินสามสิบวัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ